

# Puma Energy เข้าซื้อคลังน้ำมันของ BP ใน ไอร์แลนด์เหนือ



สิงคโปร์-11 พ.ย.-ฟิอาร์ทนิวส์วีร์/อินโฟเคสท์

ส่งผลให้บริษัทมีเครือข่ายคลังน้ำมันทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 100 แห่ง

Puma Energy บริษัทพลังงานกลางน้ำและปลายน้ำระดับโลก ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อกับ BP เพื่อเข้าซื้อคลังเก็บน้ำมันของ BP ในเมืองเบลฟาสต์ของไอร์แลนด์เหนือ ส่งผลให้ Puma Energy มีเครือข่ายคลังน้ำมันทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 100 แห่ง และมีศักยภาพในการจัดเก็บน้ำมันรวม 7.9 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยก่อนหน้านี้ในปี 2558 Puma Energy ก็ได้เข้าซื้อคลังน้ำมันในมิลฟอร์ด ฮาเวน ที่มีศักยภาพในการจัดเก็บน้ำมัน 1.4 ล้านลูกบาศก์เมตร นับว่าช่วยรองรับการขยายตัวของ Puma Energy ในตลาดยุโรปได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยรับประกันว่าไอร์แลนด์เหนือจะมีน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพสูงและน่าเชื่อถือด้วย

(โลโก้: <http://photos.prnewswire.com/prnh/20160830/402490LOGO> )

(รูปภาพ: <http://photos.prnewswire.com/prnh/20161108/437242> )

คลังน้ำมันเบลฟาสต์เป็นคลังจัดเก็บน้ำมันเบนซิน น้ำมันกลั่น และน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน โดยรองรับการขนถ่ายน้ำมันทางถนน และมีท่าเทียบเรือที่สามารถรองรับเรือขนส่งระดับ MR ได้ คลังน้ำมันแห่งนี้ประกอบไปด้วยถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ 20 ถัง ซึ่งมีศักยภาพในการจัดเก็บน้ำมัน 143,000 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ขนาด 53 เอเคอร์แห่งนี้เคยใช้เป็นโรงกลั่นมาก่อน และตั้งอยู่ระหว่างสนามบินจอร์จ เบสต์ เบลฟาสต์ ซิตี้ และท่าเรือเบลฟาสต์ โดยโรงกลั่นเปิดดำเนินงานในปี 2507 และเปลี่ยนเป็นคลังน้ำมันในปี 2525

Puma Energy มีประสบการณ์โซลิวชันในด้านการก่อสร้าง การซ่อมบำรุง รวมถึงการดำเนินงานคลังน้ำมันและระบบการเทียบเรือนอกชายฝั่งที่ได้มาตรฐานสูงสุดในระดับสากล

Pierre Eladari ซีอีโอของ Puma Energy กล่าวถึงการซื้อคลังน้ำมันครั้งนี้ว่า “การทำข้อตกลงนี้นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการขยายธุรกิจของเรา รวมทั้งเสริมสถานะของ Puma Energy ในฐานะบริษัทน้ำมันกลางน้ำและปลายน้ำครบวงจรรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในปัจจุบัน”

เกี่ยวกับ Puma Energy

Puma Energy International เป็นบริษัทน้ำมันกลางน้ำและปลายน้ำครบวงจรระดับโลกที่ดำเนินงานใน 47 ประเทศ บริษัทก่อตั้งในปี 2540 ในอเมริกากลาง จากนั้นได้ขยายการดำเนินงานไปทั่วโลก และประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วทั้งในแง่ของการเติบโต ความหลากหลาย และการพัฒนาสายผลิตภัณฑ์ Puma Energy มีพนักงาน 7,844 คน โดยมีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ และมีศูนย์กลางประจำภูมิภาคในโจฮันเนสเบิร์ก (แอฟริกาใต้) ซาฮวน (เปอร์โตริโก) บรัสเซล (ออสเตรีย) และทาลลินน์ (เอสโตเนีย)

กิจกรรมหลักของ Puma Energy ในธุรกิจกลางน้ำประกอบด้วย การจัดหา จัดเก็บ และขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมผ่านทางเครือข่ายคลังน้ำมันกว่า 100 แห่ง โดยมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานซึ่งช่วยให้ระบบห่วงโซ่อุปทานมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมรักษามูลค่าทั้งในฐานะเจ้าของสินทรัพย์และผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ส่วนธุรกิจปลายน้ำประกอบด้วย การจัดจำหน่าย ค้ำปลีก และค้าส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันกลั่นหลากหลายประเภท รวมทั้งการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมอย่างน้ำมันหล่อลื่น บีทูเมน ก๊าซแอลพีจี และน้ำมันเชื้อเพลิงในเรือ ปัจจุบัน Puma Energy มีเครือข่ายสถานีบริการทั่วโลก 2,468 แห่ง และให้บริการแก๊สนามบิน 62 แห่ง นอกจากนี้ยังจัดหาแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งให้กับนักธุรกิจอิสระที่ต้องการพัฒนาธุรกิจของตนเอง โดยนำเสนอแหล่งพลังงานทางเลือกใหม่ นอกเหนือจากแหล่งพลังงานเดิมๆ

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.pumaenergy.com>

แหล่งข่าว: Puma Energy